



สรุพบว่า สธ. ประจำวันที่ 26 เมษายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
สำนักข่าวไทย	<p>การประชุม Cuba Health 2018</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. บรรยายในการประชุม “Cuba Health 2018” ที่สาธารณรัฐคิวบา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประกันสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1.การประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นแรงหนุนสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2.ปัจจัยแห่งความสำเร็จของประเทศไทยที่มีการพัฒนาระบบสุขภาพจนเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก 3.เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 3.8 ประเทศต่าง ๆ จะต้องก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ มีการสนับสนุนระดับนโยบาย และสนับสนุนบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการประกันสุขภาพให้ทำงานต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง</p>
สวท. สำนักข่าวไทย	<p>ไข่มาลาเรีย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรจารักษ์ ผู้ช่วย รมต.ประจำ สธ. กล่าวหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “World Malaria Day : Ready to beat malaria ไทยพร้อม ร่วมแรง ร่วมใจ กำจัดไข่มาลาเรีย” เนื่องในวันมาลาเรียโลก 25 เม.ย. ว่าประเทศไทยนับว่าประสบความสำเร็จมาก สามารถลดอัตราป่วยด้วยโรคมาลาเรียเหลือเพียง 0.21 ต่อพันประชากร และได้ปรับนโยบายจากการควบคุมโรคเป็นการกำจัดโรคตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลก เพื่อให้ไทยปลอดจากโรคไข่มาลาเรียในปี 2567 และบรรลุก่อนแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กำจัดโรคไข่มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560 - 2569 เน้นการพัฒนาาระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วย เฝ้าระวังควบคุมยุงที่เป็นพาหะนำโรค ส่งเสริมการป้องกันตัวเอง และเฝ้าระวังการเกิดเชื้อดื้อยา</p>
สวท.สำนักข่าวไทย สยามรัฐ	<p>ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระแสนิยมผิวขาว หน้าใส ทำให้มีผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิวจำหน่ายตามท้องตลาดเป็นจำนวนมาก ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดก่อนนำมาใช้ โดยศึกษาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ว่ามีส่วนผสมที่เป็นอันตรายหรือไม่ เช่น สารปรอท สารไฮโดรควิโนน สาร สเตียรอยด์ เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบว่ามีการจดแจ้งขึ้นทะเบียนกับอย.อย่างถูกต้อง เพื่อสุขภาพผิวที่ดีและปลอดภัย</p>
มติชน คมชัดลึก ข่าวสด ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ แอนนา ไทยโพสต์ M2F สยามรัฐทีวีช่อง 9 TNN 24 ThaiPBS	<p>เมจิกสกิน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.ทท.3 ในฐานะพนักงานสืบสวนคดีเครื่องสำอางและอาหารเสริมความงามที่อยู่ในเครือข่ายบริษัท เมจิกสกินฯ พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พานิชชุกภรณ์ สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย อย. และกำลังตำรวจ เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 55/134 หมู่บ้านภัสสร 8 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนซองผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน พบว่า เป็นบริษัทที่โอเอสเอสเอสเมดิคส์ประเทศไทย จำกัด รับผิดชอบเครื่องสำอาง มีนายกสิทธ์ หรือหญิงยัย หนึ่งในผู้ต้องหาเป็นเจ้าของ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ เป็นนายอภิวัฒน์พงษ์ พัฒนานุกูล จากการตรวจสอบ พบ น.ส.นัญญา ปัญญา อายุ 39 ปี เป็นผู้ดูแลบ้าน ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเมจิกสกินฯ ตรวจสอบภายในบ้านพบเอกสารคู่มือของเครื่องจักรเกี่ยวกับบรรจุผลิตภัณฑ์ครีม และพบตราปั๊มของบริษัทเสริมความงามแห่งหนึ่ง แต่ไม่พบอุปกรณ์เครื่องมือและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบริษัทเมจิกสกิน</p> <p>-ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงความคืบหน้าการเอาผิดผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน กรณีตำรวจจะมีการออกหมายเรียกศิลปินดาราลือตแรก 7 คน ที่เป็นพีริเซ็นเตอร์หรือวีวีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในฐานะตัวการร่วม ว่า ศิลปินดาราทั้ง 7 คนที่ตำรวจอาจมีการออกหมายเรียกนั้น เนื่องจากอย.มีข้อมูลชัดเจนว่า กระทำการโฆษณาที่ผิดกฎหมายที่ อย. ควบคุมดูแล ทั้งในเรื่องของโฆษณาอาหารเสริมโดยไม่ขออนุญาตตาม พ.ร.บ.อาหาร หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอเอสเอสเอสเอสคุณเกินจริง ซึ่งเรื่องผิวขาวใส การลดสัดส่วน เป็นต้น จึงได้รวบรวมส่งข้อมูลให้แก่ตำรวจในการออกหมายเรียก และยังมีศิลปินดาราคณะอื่นที่กระทำความผิดอยู่ในลิสต์ของตำรวจอีก แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในตอนนี้ได้</p> <p>ทั้งนี้ การดูแลเรื่องความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างแตกต่างกัน โดยกฎหมายเครื่องสำอาง จะเป็นเรื่องของ การกำกับดูแล การออกหลักเกณฑ์ จึงเป็นเรื่องการจดแจ้งผลิตภัณฑ์ สูตรส่วนผสม จากนั้นจะใช้กระบวนการตรวจสอบใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ภายหลัง ส่วนอาหาร จะมีทั้งระดับขึ้นทะเบียน ระดับแจ้งข้อเท็จจริง หรือแค่จดทะเบียน สำหรับยาจะต้องขึ้นทะเบียนอย่างเดียว และตรวจสอบควบคุมเข้มงวด ซึ่งในส่วนของการเสริมและเครื่องสำอาง การกระทำผิดเกิดจากผู้ประกอบการบางราย เท่านั้น หากสร้างหลักเกณฑ์เข้มงวดจะกระทบกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดส่งออกได้ ทั้งนี้วิธีการจดทะเบียนเครื่องสำอางของไทย เป็นวิธีการที่ ออย.นานาชาติใช้</p> <p>สำหรับการดูแล ออย. ให้ดูที่เลขที่จดทะเบียน ผู้ซื้อผู้ผลิตและแหล่งที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงส่วนประกอบที่ชัดเจน ชื่อในแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือหากไม่มั่นใจ โทรสอบถามได้ที่สายด่วน ออย.1556 หรือตรวจสอบที่ www.fda.moph.go.th หรือโหลดแอปพลิเคชัน Oryor Smart Application</p> <p>-นายนาคาญ์ ทิวชาวัฒน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า อยู่ระหว่างการหารือกับ ออย. เพื่อขอให้เพิ่มโทษของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอม จากจำคุก 3-5 ปี เป็นจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึงตลอดชีวิต ทั้งนี้ ปัจจุบัน ตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีมูลค่าเกือบ 1 แสนล้านบาทต่อปี โดยผลิตภัณฑ์ในตลาด 40% เป็นผลิตภัณฑ์ปลอมที่มีการผลิตไม่ได้มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการลักลอบใส่สารอันตรายต่าง ๆ โดยมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานแค่ 1 พันแห่ง อีกกว่า 1 หมื่นแห่งไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>-ด้านนายชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญสุรณี รองนพ.สสจ.ชัยนาท นำทีมตรวจสอบการวางจำหน่ายสินค้าของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด ตรวจสอบผลของผลิตภัณฑ์ พร้อมเผาระวังสินค้าที่ ออย.ห้ามจัดจำหน่าย และเช็คว่าสินค้าที่ขายอยู่นั้นมีหลักฐานเอกสารครบถ้วนหรือไม่ จากการตรวจสอบร้านขายเครื่องสำอางทั้งหมดในอำเภอเมืองชัยนาท ไม่พบสินค้าของบริษัท เมจิกสกิน จำกัด ซึ่งจะลงพื้นที่อีก 7 อำเภอที่เหลือในเร็วๆ นี้</p> <p>-ด้าน เมย์-พิชญ์นาฏ สาขากร ได้โพสต์รูปโชว์หลักฐานการตรวจสอบเลข ออย. และขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า ผจก.ได้เช็ค ออย.แล้วตามฉลากข้อมูลตรงกับสินค้าที่ได้รับมา ล่าสุด เมื่อวานลองเช็กดูอีกที่ยังขึ้นแบบเดิม</p> <p>บทความ</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ Live Interview</p>	<p>-เสนอบทสัมภาษณ์ แอดมินเพจดอกจิก ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลของเมจิก สกิน โดยเพจนี้ตั้งขึ้นเมื่อเดือน ก.พ. 2561 ด้วยการร่วมมือกันของหลากหลายอาชีพ ทั้งแพทย์ เกษษกร นักวิชาการ นักกฎหมาย เพื่อให้ความรู้กับประชาชน เตือนภัย และแจกขบวนการอาหารเสริมเครื่องสำอางเถื่อน โดยไม่เปิดเผยหน้าตา ให้ข้อมูลในเชิงลึก และใช้ภาษาแบบกันเอง มีการทำสื่อกราฟิก คลิปวิดีโอ ให้เข้าถึงคนดู ซึ่งเมจิก สกิน เป็นรายแรก เพราะส่งผลกระทบต่อหลายมิติ รวมทั้งรู้ข้อมูลเรื่องการสวม ออย.และโรงงานมาระยะหนึ่งแล้ว</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ</p>	<p>-เสนอบทความว่า เมจิกสกิน อ้างรับประกันส่วนผสมได้มาตรฐาน ผลิตจากโรงงานตั้ง แต่ตำรวจตรวจพบว่าใช้มือกวานห่อด้วยถุงพลาสติก กวางเคลื่อนตามพื้น ขายดีเพราะสร้างภาพ ใช้ดารารีวิว</p> <p>-กล่าวว่า คาดหวังให้คดี "เมจิกสกิน" จะเป็นจุดเริ่มต้นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่สุ่มเสี่ยงประเภทนี้อย่างเข้มข้น ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ออย. ตำรวจ องค์กรผู้บริโภคและภาคประชาชน ต้องทบทวนช่องทาง อุดรอยโหว่ต่าง ๆ ส่วนศิลปินดารารา ที่รับงานรีวิว ควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบ กำหนดแนวปฏิบัติให้เป็นบรรทัดฐาน ไม่ให้อ้างได้ว่าไม่รู้ ไม่เจตนา</p>
<p>คมชัดลึก บทบรรณาธิการ</p>	<p>-กล่าวว่า ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคเปิดเผยตัวเลขการร้องเรียนปัญหาต่างๆ ในเดือนม.ค. - พ.ย. 2560 มี 1,153 ราย อันดับ 1 คือ ปัญหาด้านสินค้าและบริการทั่วไป โดยเฉพาะการโฆษณาเกินจริง อันดับ 2 คือ การถูกเอาเปรียบของผู้ประกอบธุรกิจ และอันดับ 3 คือ เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐดูแลผู้บริโภคทำงานเชิงรุกแก้ปัญหา เมื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้น แนวโน้มการหลอกลวงขายสินค้าไม่ได้มาตรฐานก็จะเพิ่มขึ้น ดังนั้น ภาครัฐต้องใส่ใจและวางมาตรการให้รอบด้าน</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ บันทึกหน้า4 เดลินิวส์ คอลัมน์ เล่นกับไฟ</p>	<p>-กล่าวว่า กรณีเน็ตไอดอล ศิลปิน ดารารับโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เมจิกสกิน ยังมีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องรายได้ที่ได้รับมานั้น มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเสียภาษีถูกต้องหรือไม่</p> <p>-กล่าวว่า กรณีเมจิกสกิน คนหลายคนออกมาขอโทษเพราะเห็นขายมานาน ไม่รู้ว่าของปลอมใช้อย.เถื่อน และเกือบทั้งหมดเห็นว่าแม้จะทำผิดแต่เป็นเรื่องเล็กๆ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด เพราะในแง่ของกฎหมาย หากรับรายได้เป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย จะโดนข้อหาร่วมกันฉ้อโกง หรือหากรับจ้างรีวิวสินค้า จะเข้าข่ายเป็นตัวการร่วม สนับสนุนสินค้าผิดกฎหมาย และมีความผิดฐานนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การเอาตัวไปรับรองสินค้าว่าดีจึงควรกลั่นกรองตรวจสอบความถูกต้อง</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ เหะเหพาที</p>	<p>-กล่าวว่า เน็ตไอดอล ที่ช่วยรีวิวให้เครื่องสำอางยี่ห้อนี้ น่าจะเหมาะกับคำว่า "เน็ตไอดีเดียว" มากที่สุด เพราะเห็นแก่เงินอย่างเดียว ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>ช่อง 7</p> <p>แนวหน้า คอลัมน์กวนน้ำให้ ใส</p>	<p>สมุนไพรมอแสง</p> <p>-เสนอข่าว นายแสงชัย แหเลิศระกุล เปิดเผยแพร่รายละเอียดในการร่วมประชุมกับนพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนพ.วีรุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ว่า ผลการวิจัยพบสมุนไพรมีฤทธิ์น้อยในการฆ่ามะเร็ง แต่ต้องขอบคุณ นพ.ณรงค์ และนพ.วีรุฒิ ที่ระบุว่ารับประทานได้ ไม่มีอันตราย ทั้งนี้ การตรวจสอบสมุนไพรมีฤทธิ์ของแพทย์แผนไทย เพราะนพ.ณรงค์ และนพ.วีรุฒิ เป็นแพทย์แผนปัจจุบัน ยังไม่ยอมรับความรู้ด้านสมุนไพรรวมทั้งไม่ควรเอาคุณภาพของสมุนไพรมานำไปเทียบกับสารเคมีในการทดลอง เมื่อมีปัญหาแบบนี้ ต่อไปใครที่จะกินสมุนไพรมีฤทธิ์ต้องไปแจ้งที่สถาบันมะเร็ง หรือกรมการแพทย์ก่อน ถ้าไม่มีรายชื่อจากสถาบันมะเร็งและกรมการแพทย์ จะไม่แจกให้</p> <p>-ที่สภ.เมืองปราชญ์บุรี ยังมีญาติของผู้ป่วยโรคมะเร็งเดินทางมาแจ้งความเพื่อขอรับยาสมุนไพรรักษาอย่างต่อเนื่อง และยืนยันว่าสมุนไพรมอแสงรักษาโรคมะเร็งได้จริง โดยญาติผู้ป่วยบางรายให้ข้อมูลว่าหลังได้รับสมุนไพรมอแสงไปผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น</p> <p>-กลุ่มเฟซบุ๊ก "มอแสง ปราชญ์บุรี" ได้โพสต์ภาพใบรับรองใบหนึ่ง พร้อมข้อความว่า เป็นใบรับรองผลการวิจัยจากไบโอเทค ที่ระบุว่าเห็ดกระถินพินานที่เป็นส่วนผสมของยาหมอแสง สามารถฆ่าเชื้อมะเร็งได้ถึง 79.64% แต่สธ.กลับวิจัยไม่ผ่าน</p> <p>-ด้าน นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร รพ.จุฬาลงกรณ์ ในฐานะอุปนายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สธ.ควรประกาศผลให้ชัดเจนว่าไม่ได้ผล หากมีผลต่อคุณภาพชีวิตต้องมีผลการศึกษาหรือเปรียบเทียบให้ชัดว่าส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร ไม่เช่นนั้นสังคมอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน การที่อาการดีขึ้นอาจเป็นผลสืบเนื่องจากการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน หรือคนไข้พึ่งผ่านการรักษาจนจบคอร์ส เมื่อมารับประทานสมุนไพรมอแสงก็ดีขึ้น เนื่องจากฟื้นตัวแล้ว กรณีที่นายแสงชัยบอกว่าหลายคนกินแล้วดีขึ้น ต้องมีตัวชี้วัดว่าดีเพราะอะไร ส่วนที่นายแสงชัยยังคงจะแจกต่อไป เพราะมองว่าเป็นการตรวจสอบแค่ระดับหลอดทดลอง โดยหลักของการศึกษาวิจัย ถ้าเริ่มจากหลอดทดลองแล้วไม่ได้ผล ก็ไม่จำเป็นต้องศึกษาวิจัยในมนุษย์ พฤติกรรมการแจกสมุนไพรมอแสงของนายแสงชัย แม้จะไม่ได้บอกว่าเป็นยา แต่มีจดรายละเอียดผู้ป่วยเหมือนแพทย์ แต่ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ ซึ่งไม่ถูกต้อง ที่สำคัญ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยังให้ใบรับรองหมอพื้นบ้าน เรื่องนี้ สธ.ถือเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ควรต้องมีข้อบังคับหรือกฎหมายมาควบคุม ไม่เช่นนั้น ในอนาคตก็จะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรศาสตร์ ผู้ช่วย รมต.ประจำ สธ. กล่าวว่า สธ.ไม่ได้ให้มอแสงหยุดแจกสมุนไพรมอแสงให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง แม้ว่าผลการทดลองในหลอดทดลองจะไม่สามารถยับยั้งหรือฆ่าเซลล์มะเร็งได้ แต่พบว่าไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกาย จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาจะใช้ดุลยพินิจรับสมุนไพรมอแสงมากินเพื่อบำรุงร่างกายได้ แต่แนะนำให้ผู้ป่วยมะเร็งรักษาควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบันด้วย</p> <p>-เสนอบทความว่า นายแสงชัยได้ประกาศจะแจกยาเดือน พ.ค.นี้ เป็นครั้งสุดท้าย โดยมีท่าทีไม่ยอมรับผลการพิสูจน์ของสธ. และเชื่อว่าชายสุตรยาให้กับต่างประเทศ ซึ่งน่าเสียดายที่สธ.ยังไม่ได้ห้ามนายแสงชัยแจกยา และยังระบุว่าสามารถกินเพื่อคุณภาพชีวิตได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ แพทย์ประจำหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ เคยให้ความเห็นว่า สิ่งที่ค้นพบในวงการแพทย์เรียกว่าเป็นการเจอสารที่คิดว่าจะใช้ได้ ต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ เชื่อว่ามอแสงมีเจตนาดี แต่ควรทราบจุดที่เหมาะสมที่ควร ที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสังคมส่วนรวม</p>
<p>สวท.</p>	<p>ปัญหาเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กไทยเสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนและช่วงปิดเทอมใหญ่เดือน มี.ค. - พ.ค. เป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด จากข้อมูลปี 2560 พบเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิต 708 ราย โดยเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ถึง 254 ราย สำหรับปี 2561 จากข้อมูลการเฝ้าระวังในเบื้องต้นของกรมฯ ตั้งแต่ 1 มี.ค.-10 เม.ย. พบเด็กจมน้ำเสียชีวิตแล้ว 42 ราย เฉพาะในช่วงปิดเทอมใหญ่ตั้งแต่มี.ค.ถึงปัจจุบัน พบเด็กจมน้ำเสียชีวิตแล้ว 29 ราย ขอเตือนผู้ปกครองให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดในช่วงปิดเทอมใหญ่ อย่าปล่อยให้ไปเล่นน้ำกันเอง โดยเฉพาะในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแล</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สยามรัฐ</p>	<p>วัดขึ้นใจ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเม.ย.ทุกปี เป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก เพื่อลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคติดต่อ ในปีนี้ตรงกับวันที่ 24-30 เม.ย. ซึ่งในส่วนสุขภาพของจิตใจหรือโรคทางจิตเวช ปัญหาเกิดมาจาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การขาดวัคซีนใจ จึงต้องเร่งสร้างวัคซีนใจให้เด็กไทยรุ่นใหม่ เพื่อให้มีจิตใจที่มั่นคง เข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคในชีวิตและอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้ เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข</p>
ไทยรัฐ มติชน	<p>เครือข่ายแพทย์ยื่นเรื่องปลดเลขาน้ำ แพทยสภา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชนเชษฐ์ ศรีสุโข และ นพ.กิตติศักดิ์ อธิษฐ์เดชาภูมิ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายแพทย์ผู้ปฏิบัติงานจริง พร้อมด้วยนาย เดินทางมายื่นหนังสือถึง ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายแพทย์สภา เพื่อขอให้ปลด นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ เลขานุการแพทยสภา และขอตรวจรายงานการประชุมกรรมการแพทยสภา วันที่ 19 เม.ย. 2561 เนื่องจากแพทยสภามีมติให้ฟ้องร้องดำเนินคดีต่อนางปริยนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ตั้งแต่ปี 2559 กรณีเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางโซเชียลมีเดีย ทำให้ประชาชนเชื่อว่าแพทยสภาเป็นองค์กรที่ไม่ดี โดยฟ้องใน 2 คดี คือ หมิ่นประมาทและการกระทำผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และมอบหมายให้นพ.สุกิจไปเจรจาไกล่เกลี่ยแบบมีเงื่อนไข คือ นางปริยนันท์ต้องขอขมาต่อแพทยสภา หรือแถลงต่อสื่อมวลชน จึงจะถอนฟ้อง แต่เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา นพ.สุกิจกลับถอนฟ้องคดีหมิ่นประมาทโดยไม่ได้มีการเจรจา จึงยื่นหนังสือขอให้ปลดนพ.สุกิจออกจากตำแหน่ง โดยมีนายศุภวัฒน์ โพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่ายกฎหมายแพทยสภาเป็นตัวแทนรับมอบ</p>
มติชนออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. -23 เม.ย. มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 ราย รายล่าสุดเป็นผู้หญิง อายุ 15 ปี อยู่ จ.หนองคาย เมื่อเดือน ธ.ค. 2560 ถูกลูกสุนัขที่เลี้ยงไว้ในบ้านอายุประมาณ 2 เดือน ซึ่งไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชวนบริเวณลำคอ แต่ไม่ได้ไปพบแพทย์และไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>ข้อมูลในปี 2561 พบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกลูกสุนัขกัดหรือข่วนแล้วไม่ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพราะคิดว่าเป็นลูกสัตว์ที่นำมาเลี้ยง จึงน่าจะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า และเห็นว่าเป็นรอยแผลเพียงเล็กน้อย ดังนั้น หากเคยถูกสัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนนานแล้ว แม้วารอยแผลจะเล็กน้อย แล้วไม่ได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขอให้ไปปรึกษาแพทย์โดยเร็วเพื่อรับการวินิจฉัย เนื่องจากระยะฟักตัวของโรคอาจสั้นตั้งแต่ 1 สัปดาห์ หรือ อาจนานถึง 1 ปีได้</p> <p>น.สพ.อภิรักษ์ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุว่า กรมปศุสัตว์ประกาศเพิ่มให้ จ.กระบี่ เป็นเขตระบาดของพิษสุนัขบ้าชั่วคราวอีก 1 จังหวัด รวมมีพื้นที่ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวแล้ว 38 จังหวัด ฉีดวัคซีนสุนัข-แมวไปแล้ว 4,300,000 ตัวทั่วประเทศ คาดว่าสิ้นปี 2561 จะได้ตามเป้าหมาย 8,200,000 ตัว</p> <p>มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณี น.ส.ปรารถนา แซ่ตั้ง อายุ 15 ปี บ้านเลขที่ 148 หมู่ 6 บ้านเหล่า ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตเป็นรายที่ 8 ของประเทศ</p> <p>นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าฯ หนองคาย กล่าวว่า ในพื้นที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า นั้น เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพื้นที่ตั้งแต่แรก โดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้าไปฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวทั้งหมดในระยะ 1 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ส่วนญาติผู้ใกล้ชิดและเพื่อนสนิทของ น.ส.ปรารถนา ได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มแรกที่รพ.หนองคายเมื่อวันที่ 24 เม.ย.แล้ว</p> <p>กรงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรฯ เปิดเผยภายหลังรับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่ม 8 องค์กรพันธมิตรคนรักสัตว์ นำโดย นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ที่ให้เปิดเผยผลสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการกรมปศุสัตว์ผูกขาดการจัดซื้อวัคซีน วัคซีนจัดซื้อวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีน ตั้งแต่ ปี 2559 - 2561 ว่า เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่มีนายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัด ก.เกษตรฯ เป็นประธาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ ผลสอบเบื้องต้นพบว่ามีข้อผิดพลาดจริง แต่การจัดซื้อไม่ได้อยู่ในช่วงของ น.สพ.อภิรักษ์ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ คนปัจจุบัน และจากการรายงานอย่างไม่เป็นทางการพบว่า อย.ไม่รับรองคุณภาพวัคซีนของกรมปศุสัตว์ที่ประมูลซื้อในปี 2559 ซึ่งต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังคณะกรรมการจัดซื้อวัคซีนในปี 2559 ทั้งหมด</p>
สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>คัดค้านยุทธศาสตร์ชาติฯ ด้านสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาเรื่องไทยนิยม (ไม่) ยั่งยืน ยุทธรัฐสงเคราะห์ เดินหน้าสวัสดิการประชาชนต้องมีบ้านอยู่ถาวร โดย นายนิมิตร เทียนอุดม ตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กล่าวในหัวข้อ สวัสดิการแบบรัฐสงเคราะห์ คือรากฐานของการคอร์ปชั่น ว่า ไม่มีการดูแลประชาชนที่เป็นรัฐสวัสดิการอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศ 20 ปี ประชาชนต้องร่วมมือผลักดันรัฐสวัสดิการ ร่วมกันคัดค้านแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่สธ.กำลังผลักดันร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ซึ่งมีนัยยะในการทำลายระบบบัตรทอง ทำลายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแทนที่ด้วยการตั้งระบบสวัสดิการให้ถอยหลังเป็นระบบสงเคราะห์
มติชน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ไทยโพสต์	<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปนยาลดน้ำหนัก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักและบำรุงสุขภาพที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 3 และที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 72 ตัวอย่าง พบการปนปลอมของยาถึง 36 ตัวอย่าง ในกลุ่มลดน้ำหนัก ได้แก่ ไซบูทรามิน 13 ตัวอย่าง ออกฤทธิ์กับประสาทส่วนกลางทำให้รู้สึกไม่อยากอาหาร ยาฟลูออกซีทีน 4 ตัวอย่าง เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าและอาการในกลุ่มโรควิตกกังวล พบยาละลาย บิสซาโคดิล 9 ตัวอย่าง เป็นยาบรรเทาอาการท้องผูก และยาซิลเดนาฟิล หรือ ไวอากร้า 10 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีการปนปลอมยาแผนปัจจุบันจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และผิดกฎหมาย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทำให้เสียชีวิตได้ ผู้บริโภคต้องมีความรู้และใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีคำรับรองจาก ออย. และไม่หลงเชื่อคำโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง</p>
กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์	<p>ประกาศยาควบคุมพิเศษ</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 24 เม.ย. 2561 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 48 ซึ่งออกประกาศไว้ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. โดยให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (85) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ลงวันที่ 26 พ.ค. 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม “(85) ยาฟีนาโซไพริดีน (Phenazopyridine) ตำรับยาเดี่ยว ชนิดรับประทาน” โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p>
ไทยโพสต์	<p>ดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยน</p> <p>-เสนอบทความ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า บางพื้นที่ของประเทศไทยมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนจึงควรดูแลรักษาสุขภาพตนเองให้มากขึ้นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอ่อน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ อาจทำให้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดหรือโรคระบบทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะโรคไข้หวัด อาจส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวม กลุ่มเด็กอ่อน ควรได้กินนมแม่เป็นประจำ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การปรุงประกอบอาหาร ควรปรุงให้สุกร้อนก่อนบริโภค ต้องใส่ในภาชนะที่สะอาด และไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน 2-4 ชั่วโมง ส่วนน้ำดื่มและน้ำแข็ง ต้องสะอาดได้มาตรฐาน บรรจุในภาชนะที่สะอาด ที่สำคัญ ยืดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทุกครั้ง ก่อนและหลังทำกิจกรรมต่างๆ</p>
ไทยรัฐ	<p>ความเสี่ยงการแลกเปลี่ยนคู่นอน</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะ Swinging ว่า สำหรับประเทศไทย ถือว่าผิดทั้งกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประชาชน และในมุมมองทางการแพทย์ นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ จาก รพ.บำรุงราษฎร์ และ พญ.ชญาวลี ศรีสุโข จาก รพ.ศรีสุโข จ.พิจิตร ระบุว่าไม่เข้าข่ายเป็นโรคจิต แต่เป็นกลุ่มผู้ที่มีรสนิยมทางเพศที่ต้องการความแปลกใหม่ ระทึกใจ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อติดโรค ทั้ง ซิฟิลิส หูด ตกขาว มะเร็งปากมดลูก หรือโรคเอดส์</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น	<p>ดูแลสุขภาพผู้ประกอบการพิธีฮัจย์</p> <p>-เสนอข่าว ที่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ นายยะหิยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย ป้องกันโรค และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เดินทางประกอบพิธีฮัจย์ เข้าร่วมงาน 198 คน</p>
สยามรัฐ	<p>สรรหา กกก.ยาสูบ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน กกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กทม. จำนวน 6 คน ซึ่งมติเห็นชอบ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส เป็นกรรมการฯ ด้านการแพทย์ สาธารณสุข นายชูชาติ ยิ้มงาม เป็นกรรมการฯ ด้านคุ้มครองสิทธิสตรี-สิทธิเด็ก น.ส.ลักขณา เต็มศิริกุลชัย เป็นกรรมการฯ ด้านคุ้มครองสุขภาพอนามัยประชาชน หลังจากนั้น จะเสนอผู้ว่าฯ กทม. ลงนาม และให้เวลาผู้ที่ประสงค์จะคัดค้าน 15 วัน ส่วนอีก 3 ด้านที่ยังขาด คือ ด้านนิติศาสตร์-สื่อมวลชน ด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน และด้านกฎหมาย จะออกประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อต่อไป</p>
เดลินิวส์	<p>คลินิกหมอครอบครัว กทม.</p> <p>-เสนอข่าว พญ.วันทนีย์ วัฒนระ รองปลัด กทม. ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหาร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จัดการกองทุน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานบริการระดับปฐมภูมิ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขทุกหม. กับคลินิกเอกชนในเขตต่างๆ ในการดูแลสุขภาพประชาชนในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมป้องกันโรคที่เป็นเป้าหมายสำคัญของพื้นที่ เช่น เอดส์ วัณโรค มาลาเรีย โดยจะนำร่องใน 4 เขต ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 เขตจอมทอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 เขตบางกอกน้อย ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 เขตดอนเมือง และศูนย์บริการสาธารณสุข 66 เขตลาดพร้าว</p>
มติชน	<p>ร้องเรียนโรงงานปล่อยน้ำเสีย จ.ระยอง</p> <p>-เสนอข่าว กรณีการร้องเรียนโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียรั่วไหลลงคลองบ้านจันดี ต.กระเจ็ด อ.เมืองระยอง ซึ่งที่ผ่านมาอุตสาหกรรม จ.ระยอง ได้สั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการ 15-30 วัน เพื่อให้แก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ล่าสุด นายอัครเดช ล่องดุริยางค์ กำนัน ต.กระเจ็ด ได้ร้องเรียนสมาคมเพื่อขอให้ฟ้องร้องอุตสาหกรรม จ.ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฐานใช้อำนาจโดยมิชอบและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ 2542 ประกอบ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม 2535 พ.ร.บ.โรงงาน 2535 และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดเพิกถอนการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวเป็นการถาวร และจะเดินทางไปยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองระยองในวันที่ 26 เม.ย.นี้</p>
ฐานเศรษฐกิจ	<p>ม.นเรศวรยกระดับ SME สมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าฯ น่าน เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาวิชาการด้านภาษา ม.นเรศวร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สมาพันธ์ SMEs ภาคเหนือ และเครือข่ายหน่วยปมเพาะวิสาหกิจภาคเหนือ เปิดตัวระบบที่ปรึกษาออนไลน์ "ชุดเครื่องมือแปลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและภาษาอังกฤษสำหรับการส่งออกและนำเข้า" ซึ่งเป็นเครื่องมือทางภาษาเพื่อยกระดับ SMEs สมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สู่ตลาดโลก</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ไขโลกข่าวต่ำ ทุกซ์	<p>พาราควอต</p> <p>- กล่าวว่า อีกประเด็นที่สงสัยคือ คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่แต่งตั้งโดย รมว.สธ. อ้างว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งไม่มีส่วนไหนอนุญาตให้สามารถสั่งการข้ามกระทรวงได้</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch